



14 มีนาคม 2558 หน้า 22

ส่งเสริมเลี้ยงไก่ชน-จังหวัดแก่ชาวสวนยาง

นายปิยะ วงศ์วิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สทย.ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2 ต่อปี รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา นำไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพและจัดฝึกอบรมการทำอาชีพเสริมให้ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรหลายรายประสบผลสำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยพื้นที่ปลูกยางใน จ.ศรีสะเกษ มีทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมกันประมาณ 100,000 ไร่ แต่การส่งเสริมอาชีพเสริมนั้น จะให้ได้เฉพาะที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และขึ้นทะเบียนกับ สทย. ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 50,000-60,000 ไร่ ทั้งนี้หากเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจ



ครอบครัวอีกด้วย โดยขายได้กำไรประมาณ 150 บาท มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงที่ มีรายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อการเลี้ยง 1 รุ่น หรือประมาณปีละ 80,000-90,000 บาท.

เลี้ยงพาราก็มีราคาต่ำ แต่ยังเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า และมีเวลางางพาราที่จะประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ได้ โดยตนได้เลี้ยงไก่ชนในสวนยางประมาณ 100 ตัว ขายได้ตัวละประมาณ 1,000 บาท เป็นรายได้เสริมค่อนข้างดี ที่ดินส่วนหนึ่งประมาณ 1-2 ไร่ ปลูกมะม่วงหวานสร้างรายได้ให้



สามารถยื่นขอได้ที่ สทย.ศรีสะเกษ ในวันและเวลาราชการ โดยทาง สทย.พร้อมทั้งสนับสนุนและแนะนำอาชีพเสริมที่มีศักยภาพเหมาะสมในพื้นที่นั้น ๆ ให้แก่เกษตรกร

นายโส บุญจิตรงาม ครูยาง สทย. บ้านโนนสำเด็จ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า



กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ด้านนางดวงปี สุดอิ้วรอด ครูยาง สทย. หมู่ที่ 10 ต.จันใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สวนยางพารา 50 ไร่ ปีนี้คิดไปแล้ว 33 ไร่ นอกจากนี้ก็เลี้ยงจิ้งหรีดเป็นรายได้เสริมให้กับ



กระทรวงเกษตรฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการยางพารา รอบการผลิต ปี 58/59 หวังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครบวงจรในระดับจังหวัด 13 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ยางพารามีแนวโน้มต่ำลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ราคายางพาราในประเทศต่ำลงคือ สัตว์ค้ายางพารา ปัญหาด้านการตลาด และตลาดยางพาราไม่สะท้อนถึงราคาที่จริง รวมถึงการใช้ยางพาราในประเทศยังมีปริมาณน้อย จากปัจจัยหลักดังกล่าว รัฐบาลได้จัดทำมาตรการต่างๆขึ้นมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ทั้งมาตรการเร่งด่วน โครงการบริหารจัดการสัตว์ค้ายางของรัฐ และมาตรการต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการทันที ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหายางพาราได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด โดยในระดับจังหวัดคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา ระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งได้แจ้งจังหวัดดำเนินการไปแล้ว และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่วนกลางได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด สามารถการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิต ปี 58/59 ในระหว่างวันที่ 13 -14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิบูลย์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการสินค้ายางพารา และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราในระดับจังหวัด พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การผลิตและสภาวะยางพาราและผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร องค์การสวนยาง ให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราตามสถานการณ์ยางพาราในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดได้

นายอานวย ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิต 58/59 ว่า กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ประกอบด้วย ส่วนกลาง ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และคณะอนุกรรมการบริหารการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ ระดับกระทรวง ได้แก่ ศูนย์บริหารและคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยาง 69 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ประกอบด้วย ศูนย์บริหารและคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่สำคัญในระดับพื้นที่ อาทิ เรื่องการร้องเรียนการเข้าไม่ถึงการให้บริการหรือมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และให้คณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจการแก้ไขปัญหายางพาราเป็นระยะๆ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลแผนการผลิตและแผนการจำหน่ายยางพาราในปี 2558/59 ข้อมูลต้นทุนการผลิตในระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทั้ง 5 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ภายในจังหวัด ระดับกรม ระดับกระทรวง ระดับคณะรัฐมนตรี และระดับสภานิติบัญญัติ และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายางพารา เรื่องการรายงานทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์พิเศษกรณีเกษตรกรรวมตัวเคลื่อนไหวเรื่องยางพารา สำหรับเรื่องพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยนั้น จะมีการรวมหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สกย. อสย. และสถาบันวิจัยยาง เพื่อความเป็นเอกภาพในการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายอานวย กล่าวต่อไปว่า สำหรับวิธีปฏิบัติราชการบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิต 58/59 ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั้น ให้ดำเนินการจัดทำประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ราคายางพาราแยกตามชนิดยางพาราในจังหวัด โครงสร้างอุตสาหกรรมยางของจังหวัด และระบบตลาดยางในจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด มอบหมายให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลแยกตามแต่ละชนิดยางที่มีในจังหวัด รายงานมายังกระทรวงเกษตรฯภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และให้ความสำคัญของการวิเคราะห์และการนำไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดทำ นอกจากนั้น ให้นำเสนอปัญหาอุปสรรคจากการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหา



13 มีนาคม 2558


ยางพารา ปีการผลิต 2557/58 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต**ยางพารา** ในระดับจังหวัด ปีการผลิต 2558/59 โดยจัดทำข้อมูลทั้ง 12 เดือน แยกตามแต่ละชนิดยางที่มีในจังหวัด ตลอดจนเสนอแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการสินค้า**ยางพารา**ในระดับจังหวัด ปีการผลิต 2558/59 ด้วย


การประชุมสัมมนาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมอบนโยบาย และมอบหมายสั่งการวิธีปฏิบัติราชการในการบริหารจัดการสินค้า**ยางพารา** รอบการผลิต 58/59 ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว ยังมีประเด็นบรรยายชี้แจงโดย ผู้แทนหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1) เรื่อง "บริบทการขับเคลื่อนโครงการมูลภัณฑ์กันชนกับปัญหา**ยางพารา** ปี 57/58 และปี 58/59" เพื่อให้เกิดความเข้าใจกลไกการทำงานของโครงการ บทบาทหน้าที่ของตลาดกลาง กระบวนการทำงานของตลาดกลาง**ยางพารา** และตลาดเครือข่าย**ยางพารา** รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ สกย. ที่สนับสนุนโครงการฯ และแก้ปัญหา**ยางพารา** ในปี 57/58 บรรเทาผล และแนวโน้มดีขึ้นในปี 58/59 2) เรื่อง "การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสินค้า**ยางพารา** ระดับจังหวัด" เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์มใช้กรอกข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการสินค้า**ยางพารา** ระดับจังหวัด 3) เรื่อง "การขับเคลื่อนภารกิจคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้า**ยางพารา** เป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด" เพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ กนย. บทบาทภารกิจและวิธีการทำงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด รวมทั้งกลไกของ สศก. อสย. และตลาดกลาง ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด และ 4) เวทีขออุป "การวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการสินค้า**ยางพารา** ระดับจังหวัด และนำเสนอผลการเวทีขออุป" เพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัด และจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้า**ยางพารา** ระดับจังหวัด

อนึ่ง การดำเนินมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนา**ยางพารา** ทั้งระบบของรัฐบาล 16 มาตรการ ประกอบด้วย 1) โครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ 2) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูป**ยางพารา** 4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 5) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาด**ยางพารา** 6) โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออก**ยางพารา** 7) โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ/โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 8) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 9) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 10) โครงการลดต้นทุนการผลิต 11) โครงการถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง 12) โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา 14) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และ 16) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง



อบจ.ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” รุ่นที่ 4

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 13 มีนาคม 2558

ที่อาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยางประจำปี 2558 หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาผู้กรีดยางพาราให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยางมือชีพ” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูก จนกระทั่ง โคนต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ จะกรีดยางอย่างไรจึงจะได้น้ำยางมากที่สุด/กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด/จะทำอย่างไรจึงจะกรีดยางได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ทั้งนี้ นอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีด คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง จัดทำโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 แล้ว และยังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2558 มีเป้าหมายในการฝึกอบรม จำนวน 3,000 คน จำนวน 30 รุ่น แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ละ 100 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการถ่ายทอดให้ความรู้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ขอยศพร อรรถไกรสิทธิ์


Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



สทกย.ตรัง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางพารา

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

 วันที่ข่าว : 10 มีนาคม 2558

สทกย.ตรัง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางพารา ตั้งเป้าปี 2558 หนุนปลูกพืชชนิดอื่น 20,050 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40

นายวิโรจน์ จิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดตรัง กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 ทาง สทกย.ตรัง มีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์ปลูกแทน จำนวน 46,700 ไร่ โดยการสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นๆ แทนยางพารามากขึ้น โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากในช่วงที่ผ่านมา ต้องประสบกับปัญหาราคาคาดต่ำ เนื่องจากมีผลผลิตจากยางพารามากเกินกว่าความต้องการของตลาด โดยในปีนี้ ทาง สทกย.ตรัง สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี จำนวน 26,650 ไร่ หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 พร้อมสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ จำนวน 20,050 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ที่มีการตั้งเป้าหมายในปีี้ไว้ จำนวน 13,000 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 รองลงมา คือ เกษตรผสมผสาน จำนวน 6,900 ไร่ และไม้ยืนต้น จำนวน 150 ไร่

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์ปลูกแทนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการลดพื้นที่การปลูกยางพาราให้เหลือน้อยลง และมีส่วนช่วยพยุงราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้นได้ในอนาคต


ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ฉันทนันท์ พิรมะธาวงศ์

Rewriter : สุรียน ตันตราจิณ



องค์การสวนยาง จัดประชุมชี้แจงการรับซื้อยางจากเกษตรกร โดยเฉพาะยางก้อนถ้วย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ให้ได้รับประโยชน์จากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มก้นชนฯ ของรัฐบาล

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 8 มีนาคม 2558

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์เซาท์เทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง กล่าวว่า องค์การสวนยาง ดำเนินการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มก้นชน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณ 6 พันล้านบาท รับซื้อยางของเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพารา สามารถขึ้นราคากลาง ช่วยเหลือเกษตรกรได้พอสมควร แต่ยังมีชาวสวนยางที่ผลิตน้ำยางสด และยางก้อนถ้วย ไม่ได้รับประโยชน์ เพราะไม่สามารถนำผลผลิตมาขายในโครงการนี้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ และ ครม. ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก 6 พันล้านบาท แบ่ง 4 พันล้านบาท รับซื้อยาง และอีก 2 พันล้านบาท ให้องค์การสวนยางรับซื้อน้ำยางสด และยางก้อนถ้วย ช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายยางได้ราคาดี เมื่อเกษตรกรอยู่ดีกินดี ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะได้ดีขึ้นตามไปด้วย ขณะนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำยางสดไม่มีแล้ว อาจจะมียางก้อนถ้วยอยู่ที่สถาบันเกษตรกร ชสวนในภาคใต้อาจจะมียูบ้างในพื้นที่ตอนล่าง เพราะแต่พื้นที่ปิดกั้นไม่พร้อมกัน รัฐบาลเล็งเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้เดือดร้อน จึงได้อนุมัติเงินกู้อีก 2 พันล้านบาท ให้รับซื้อน้ำยางสด และยางก้อนถ้วย

ในการประชุมครั้งนี้ มี เจ้าหน้าที่ของตลาดกลางยางพารา กรมวิชาการเกษตร สกย. ผู้บริหารโรงงานขององค์การสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนสมาคมน้ำยางสด จาก จ.ภาคใต้ตอนล่าง และผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง รวม 125 คนเข้าร่วมประชุม รับทราบนโยบายรัฐบาล แผนการดำเนินงาน กิจกรรมรายละเอียด มีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล


Rewriter : วสันต์พรพรหม จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง อยากส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับไปทำยางแผ่นอีกครั้ง เพราะสามารถต่อรองด้านราคาได้

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 8 มีนาคม 2558

นายวิรัตน์ อันตรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) บ้านน้ำผุด จำกัด ในฐานะประธานชุมนุม สกย.จังหวัดตรัง กล่าวว่า อยากส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา หันกลับไปทำยางแผ่นดิบขาย แทนที่จะขายน้ำยางสดเพียงอย่างเดียว เพื่อจะได้เป็นทางเลือก และเครื่องมือในการต่อรองด้านราคากับทางโรงงาน โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ซึ่งมีผลผลิตยางออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางโรงงานกดราคาซื้อน้ำยางสด จนต่ำกว่าราคาขายแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 10-15 บาท ซึ่งเป็นส่วนต่างที่สร้างผลกำไรให้แก่พ่อค้าคนกลางอย่างมาก ทั้งที่ในความเป็นจริง ราคาน้ำยางสดควรต่ำกว่าราคาขายแผ่นดิบประมาณ กิโลกรัมละไม่เกิน 5 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากในตลาดทั่วไปของประเทศไทย จะมีความต้องการใช้ยางแผ่นดิบมากกว่าน้ำยางสด จึงอยากให้เกษตรกรชาวสวนยาง หันให้กลับไปทำยางแผ่นดิบแบบวิถีแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีสวนยางตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป เพราะเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ลงไป เช่น เครื่องจักร และอื่นๆ ประมาณ 5 หมื่นบาท แต่สามารถสร้างผลกำไร และคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี อีกทั้ง ยางแผ่นดิบที่ผลิตก็รอเทขายได้ในช่วงที่ราคาดี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : วสันต์พรพรหม จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

14 มีนาคม 2558 หน้า 10 (1)

แควจ รอบกรุง

“การตัดสินใจเป็นเครื่องชี้วัดภาวะผู้นำ”...แควจรอบกรุง ประจำวันที่ 14 มีนาคม.....● “เขียวพืชม” ต้องขอบคุณ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่รีบเหยียบเบรกก่อนจะสายเกินแก้ ไม่อย่างนั้นการบังคับใช้ ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จะเป็นชนวนเหตุความวุ่นวาย.....● เศรษฐกิจยามนี้บีบบังคับหัวใจประชาชน ออกจากบ้านก็มีแต่รายจ่ายก็หวังว่า สมหมายเกษีรมว.คลัง เจ้าของโปรเจกต์ จะไม่น้อยใจ เพราะเป็นโครงการที่ดี เพียงแต่ยังไม่เหมาะสมในเวลานี้.....● ส่วนการแก้ไขปัญหาทางพาราไดอิน มาว่าภาครัฐ จะใช้วิธีเจรจากับรัสเซีย เอาทางพาราไปแลกอาวุธ ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องจ่ายเบี้ยบำนาญทาง...หากทำได้จริงก็คงดี...นี่ก็ปัญหาปวดหัวกรณีหอยแครงมีแนวคิดจะเอา “หอยออนไลน์” มาปิดฝืน เพราะมีข้อมูลการศึกษาเยอะแล้ว หวังว่างานนี้จะไม่ใคร่คัดค้าน.....● สักในกระทรวงสาธารณสุข

ระหว่าง ปลัดกระทรวง กับ รัฐมนตรี ไม่ควรที่ ประชาคมสาธารณสุข จะออกมาเคลื่อนไหว รัฐมนตรี มอบนโยบายไปแล้วกลไกไม่สนองตอบจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว ก็เป็นเรื่องธรรมดา... เป็นเรื่องจุดยืนของแต่ละคน.....● ทุกวันนี้การให้บริการด้านสุขภาพประชาชนมีความขัดแย้ง แบ่งเป็นหลายแนวทางขณะที่แพทย์พยาบาลบุคลากรต่างๆยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิม ต้องช่วยกันคิดหาทางออกที่เหมาะสม.....● ช่วงนี้ตำรวจจราจรในกรุงเทพฯ ยันเป็นพิเศษ แทบทุกเขต ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เต็มไปหมด แต่ละวันมีคนผิด จ่ายค่าปรับ เอาจริงเอาจัง... นานับถือ.....● พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.สจร.ภ.5 ร่วมกับ คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษา และ กลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาล้านนาไทย จ.ลำปาง จัดงานประกวด พระเครื่องพระบูชาล้านนาไทย หาเงินปรับปรุงรื้อรอบบริเวณศูนย์ฝึกรบกรมตำรวจภูธรภาค 5 สอบถาม 08-6118-6845.....● ร่ำลือกันมา คนไปติดต่อขอจัดงาน ใน จ.สมุทรปราการ ถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะ ก็ไม่ได้จัด ฝากผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบจริงหรือไม่.....● กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดและมอบรางวัล “ผู้ประกอบการที่ดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558” หรือรางวัล “IF Champion 2015” รับสมัคร



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

14 มีนาคม 2558 หน้า 10 (2)

ถึง 20 มี.ค. สอบถาม planningdip@ipthailand.go.th.....●
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนช้อปในงาน “Brand Name
Grand Sale” นำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ดัง ลดราคาพิเศษ
วันนี้ถึง 19 มี.ค. ที่ชั้น G.....● ชีคอน บางแคร่วมกับไทยประกันชีวิต
ชวนสัมผัสความลึกลับของเหล่าเพชรขนาดได้สมูทอย่างใกล้ชิด
ในงาน “อภิมหา...หอย เพชรขนาดได้สมูท” พร้อมอีมอร์รอยกับ
สารพัดเมนูหอย วันนี้ถึง 22 มี.ค.● ข่าวก้าวไป, 14 มี.ค. 08.30 น.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนา
ผู้นำและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพหลักสูตร “การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง” ที่โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์.....● 18.30 น.
พล.ต.ต.มณฑิรา ประทีปะวณิช เป็นประธานในพิธีฉลองมงคล
สมรส แซธิดา จันทรินทร์กร บุตรี ต.ต.กวี-เงาแข จันทรินทร์กร
กับ ชีรภัทร พงษ์พันธ์ บุตร จักรพงษ์-วาสนี พงษ์พันธ์ ที่ห้องจู-
ปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์...อีกงานพลเรือตรีเอนกตันติวรสิทธิ์
เป็นประธานฉลองมงคลสมรส ชลธิชา เงินบำรุง กับ นพ.สุรพันธ์
พนมศักดิ์ ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์.....●

“เขี้ยวพยัคฆ์”

15 - 18 มีนาคม 2558 หน้า 5 (1)

อ.ส.ย.โชว์แผนซื้อขายยางรอบใหม่ น้ำยางสด-ยางก้อนถ้วยไม่ได้สเปกถูกหัก-ไม่ซื้อ

อ.ส.ย.โชว์แผนใช้เงิน 2 พันล้านซื้อน้ำยางสด-ยางก้อนถ้วยรอบ 2 ในฤดูการกรีตใหม่ คุ่มเข้มต้องได้ตามสเปกไม่เงินถูกหักราคาถึงขั้นไม่รับซื้อ ด้านนายกน้ำยางยืนยันไม่กระทบธุรกิจ ระบุเงินจับจ่าย อุ่มชาวสวนได้น้อยมาก และรัฐขายยางสต็อกใหม่ให้ผู้ส่งออกต่ำกว่าราคาตลาด 1-2 บาท/กก. อ้างดีกว่าสต็อกจนเสื่อมทำให้เสียราคา มีกวงกรซื้อรัฐหยุดซื้อขาย ช่วงปิดกรีต ราคาทั้งใน-นอก ยังร่วงตึง

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงวิธีการปฏิบัติ การซื้อ การขาย และการบริหารจัดการโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ในรอบ 2 (เริ่มเปิดกรีตยางเดือนพฤษภาคม) ที่ได้เพิ่มการรับซื้อยางอีก 2 ชนิด ได้แก่ น้ำยางสด และยางก้อนถ้วย ใช้เงินกู้ 2 พันล้านบาท จากวงสินเชื่อ 6 พันล้านบาทที่คณะกรรมการสวนยาง (อ.ส.ย.) ได้กำหนดเงื่อนไขการรับซื้อวัตถุดิบ น้ำยางสด จากเกษตรกรไว้

ดังนี้ 1. น้ำยางนั้นจะต้องเก็บรักษาด้วยสารเคมีที่โรงงานของ อ.ส.ย.หรือโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมในอัตราที่โรงงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. ต้องเป็นน้ำยางสดวันต่อวัน 3. ผู้ขายต้องนำน้ำยางสด มาส่งขายที่โรงงานผลิตน้ำยางชั้นของอ.ส.ย.หรือโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 4. อ.ส.ย. ตรวจสอบคุณภาพน้ำยางสด ตามมาตรฐาน ของ อ.ส.ย.อย่างเคร่งครัดทุกชั้นตอนทั้งการตรวจหาปริมาณเนื้อยางแห้งประจำวัน ที่จะนำไปคำนวณน้ำหนักแห้งและคิดราคาเพื่อจ่ายเงิน ทั้งนี้ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ หากกรณีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางมีต่ำกว่าที่กำหนด ให้ลดราคาจากราคาประกาศรับซื้อน้ำยางสดประจำวันนั้นๆ ดังนี้ ได้แก่ หากเปอร์เซ็นต์มากกว่า 24% ไม่เกิน 25% ลดราคารับซื้อลงกิโลกรัมละ 2 บาท หรือเปอร์เซ็นต์มากกว่า 23% ไม่เกิน 24% ลดราคารับซื้อลงกิโลกรัมละ 3 บาท หรือเปอร์เซ็นต์มากกว่า 22% ไม่เกิน 23% ลดราคาซื้อลงกิโลกรัมละ 4 บาท และหากเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 22% ผู้ซื้อจะไม่รับซื้อน้ำยางสดดังกล่าว

ส่วนคุณสมบัติของน้ำยางสดที่ผู้ขายจะนำส่งไปให้ผู้ซื้อ ณ ฝ่ายโรงงานของ อ.ส.ย. และโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าความสกปรก (V.F.A.) ของน้ำยางสดโดยการทดลองของผู้ซื้อต้องไม่เกิน 0.04 หากค่าความสกปรกมากกว่า 0.04-0.05 ลดราคารับซื้อลงกิโลกรัมละ 1 บาท แต่ถ้าค่าความสกปรกมากกว่า 0.05-0.06 ลดราคารับซื้อกิโลกรัมละ 5 บาท แต่ถ้าค่าความสกปรกมากกว่า 0.06-0.07 ลดราคารับซื้อกิโลกรัมละ 25 บาท ของราคาประกาศวันนั้นๆ หรืออาจจะไม่รับซื้อน้ำยางนั้นก็ได้ และค่าความสกปรกมากกว่า 0.07 ขึ้นไปไม่รับซื้อน้ำยางสดดังกล่าว

"อ.ส.ย. จะเปิดจุดรับซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงานแปรรูปน้ำยางชั้นในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และกระบี่ จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำยางชั้น 60% โดยการจ้างโรงงานแปรรูปของ อ.ส.ย.และว่าจ้างโรงงานแปรรูปน้ำยางสด

> แผนการรับซื้อยางพาราในโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนฯ รอบ 2

ประเภทยาง	ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)	จำนวนน้ำหนัก (ตัน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
ยางแผ่นดิบ	60	20,000	1,200	
ยางแผ่นรมควันชั้น 3	63	35,000	2,205	
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (อัดก้อน)	64.20	500	32.10	
ยางแท่ง STR 20	52	10,000	520	
น้ำยางสด	45	45,000	2,025	
น้ำยางก้อนถ้วย	46	(เดือนละ 6 พันตัน)	300	เงินทุนเนเวียของ อ.ส.ย.

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

15 - 18 มีนาคม 2558 หน้า 5 (2)

เอกชน เก็บสต็อกในถัง 200 ลิตร แท็งก์น้ำ
ยางสด และบ่อพักน้ำยางสด เก็บสต็อกไม่
เกิน 15 วัน หลังจากนั้นจะจัดจำหน่ายน้ำ
ยางชั้น 60% ออกสู่ตลาดทุกๆ 15 วัน ส่วน
การรับซื้ออย่างก้อนถ้วย จะผ่านกลไกของ
การบริหารจัดการโรงงานยางแท่ง STR 20
ของ อ.ส.ย. จำนวน 3 โรงงานในภาคตะวันออก
คือจังหวัดอุดรธานี
ศรีสะเกษ และนครพนม จะนำยางก้อนถ้วย
ที่รับซื้อเข้าโรงบ่มอย่างน้อย 15 วัน ก่อน
นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปยางแท่ง STR
20 หลังจากนั้นจะนำยางแท่ง STR 20 เข้า
เสนอขายผ่านกลไกการประมูลของตลาด
กลางยางพารา จังหวัดสงขลา ภายใต้การ
ดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าทั้งห่วงโซ่

ด้านนายอภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์
นายกสมาคมค้ายางชั้นไทย กล่าวว่า
จากการประเมินของสมาคมโครงการ
รัฐบาลที่จะมารับซื้อน้ำยางสดและน้ำยาง
ก้อนถ้วยนั้นจะไม่กระทบกับผู้ประกอบ
การเนื่องจากเงินที่จะใช้แทรกแซงมีน้อย
มากเพียงแค่ 2 พันล้านบาท ชีพพลาย
ในตลาดยังมีอีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
เสนอให้รัฐบาลยอมขายขาดทุนยางใน
สต็อกที่ซื้อเข้ามาเก็บใหม่ โดยขายให้ผู้

ส่งออกในราคาต่ำกว่าตลาด 1-2 บาท/
กิโลกรัม ดีกว่าเก็บไว้ เพราะยังเก็บนาน
อย่างยิ่งเสีอม และราคาตก

สอดคล้องกับนายวรเทพ วงศา
สุทธิกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์
ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากที่
ชีพพลายยางในตลาดมีมากกว่าที่ อ.ส.ย.
รับซื้อ มองว่าโครงการสร้างมูลค่าทั้ง
ห่วงโซ่ ซื้อยางราคานำตลาดเป็นแค่เชิง
สัญลักษณ์เท่านั้น ไม่ได้ช่วยดันราคา
ยางให้ขยับขึ้นมาก เห็นได้จากตั้งแต่วันที่ 9
มีนาคมที่ผ่านมา โครงการได้หยุดประมูล
ซื้อขายในตลาดกลาง แทนที่ราคาจะ
ปรับตัวสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าราคาทั้งใน
ประเทศ ตลาดโตคอม และไซคอม ยัง
ปรับตัวลงทิศทางเดียวกัน

15 - 18 มีนาคม 2558 หน้า (1)

พาณิชย์เดินสายขายยางพารา 4ชาติสนขายแล้ว3.8แสนตัน

พาณิชย์เดินสายขายยางพาราทั่วประเทศคู่ค้า ทั้งจีน รัสเซีย ฝรั่งเศส อิหร่าน หลังบรรลุข้อตกลงซื้อขายยางพารากับจีน 2 แสนตัน ด้านรัสเซียเตรียมเดินทางเยือนไทย สนใจซื้อยางไทยเมษายนนี้ “ฉัตรชัย” ฟุ้งปีก่อนลงนามเอ็มโอยูซื้อขายยางกับจีนไปแล้วกว่า 3.82 แสนตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 1 (11-12 มี.ค. 58) ได้หารือร่วมกับนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ซื้อขายยางพาราที่ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้ โดยคณะทำงานด้านยางพาราที่ได้รับมอบหมายฝ่ายไทย คือ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และฝ่ายจีนคือ SINOCHEM เป็นผู้

ดำเนินการภายใต้สัญญาปริมาณรวม 2 แสนตัน ซึ่งจีนตกลงจะเร่งลงนามซื้อขายสินค้าเกษตรกับไทยเพื่อแลกการลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร

สำหรับข้อตกลงการซื้อขายยางพารา 2 แสนตัน ในครั้งนี้แบ่งเป็น



ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปริมาณ 1.50 แสนตัน และยางแท่งอีก 5 หมื่นตัน เป็นราคาตลาดบวกราคามิตรภาพ ทั้งนี้ยางที่ส่งมอบทั้งหมดจะต้องเป็นยางใหม่ที่เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 กำหนดส่งมอบภายใน 1 ปี สินค้าที่ทำการซื้อขายต้องผลิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

เป็นต้นไป และมีระยะเวลาการส่งมอบ 12 เดือน โดยปริมาณการส่งมอบสินค้าในแต่ละเดือนจะเป็นปริมาณเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือน (บวกลบไม่เกิน 10%)

“เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้มีการลงนามในการซื้อขายยางพารากับจีนไปแล้ว 3.82 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 584 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.87 หมื่นล้านบาท แยกเป็นการลงนามกับผู้แทนการค้าจากเมืองกวางโจว 3 ฉบับ ปริมาณ 1.50 แสนตัน และผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้อีก 7

ฉบับ ปริมาณ 2.27 แสนตัน ในจำนวนนี้ซื้อขายทันทีกับผู้แทนเซี่ยงไฮ้ 4.80 พันตัน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ในสินค้ายางพารา กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเร่งรัดการจำหน่ายยางของรัฐบาลให้กับประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะจีน และรัสเซีย โดยมี

โครงการนำคณะผู้แทนการค้ายางและผลิตภัณฑ์ 15 รายไปเจาะตลาด เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ในช่วงเดือนกรกฎาคม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับตลาดกลางซื้อขายยางพาราล่วงหน้าที่เมืองชิงเต่า นอกจากการบรรลุข้อตกลงการซื้อขายยางพารากับจีนแล้ว ในช่วง



15 - 18 มีนาคม 2558 หน้า (2)

ต้นเดือนเมษายนนี้ นายกรัฐมนตรีของรัสเซียมีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในการนี้จะมีการหารือระดับทวิภาคี และจะมีการลงนามความร่วมมือหลายฉบับ รวมถึงความร่วมมือด้านยางพาราด้วย ขณะที่ในเดือนมิถุนายนจะมีผู้นำเข้ายางพาราของรัสเซีย 10 ราย จะเดินทางมาเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกไทย กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนนำคณะผู้นำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ของตุรกี เดินทางมาเจรจาซื้อสินค้าไทย ช่วงวันที่ 17-22 มีนาคมนี้ ส่วนฝรั่งเศสและเกาหลีใต้ได้มีโครงการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าจากฝรั่งเศสเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จำนวน 2 ราย โดยมีความสนใจสั่งซื้อถุงมือยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างไปให้ผู้นำเข้าไปทดสอบ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีคณะผู้แทนการค้ายางพาราจากอิหร่าน 9 ราย ได้เข้ามาเจรจาซื้อขายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งซื้อ โดยได้เชิญผู้แทนของบริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) เดินทางไปอิหร่านในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งหากมีการตกลง คาดว่าจะมีการนำเข้ายางพาราจากไทยกว่า 5-6 หมื่นตันต่อปี

16 - 18 มีนาคม 2558 หน้า 24

ชาวสวนยางจี้รัฐตรวจ 700 โรงรม-รีอับฟเฟอร์ฟันด์

เครือข่ายชาวสวนยางพารากระทรวงตรวจสอบโรงรมยางสหกรณ์ 700 แห่ง หนุนพ่อค้าแอบสวมสิทธิินายางไปขาย ในโครงการมูลกันตักกันชนลอต 3 ที่จะเปิดรับซื้อขายในฤดูกาลผลิตใหม่ พ.ค.นี้ พร้อมกำหนดเงื่อนไขผู้ขาย-โควตาจำหน่ายให้ชัดเจน

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเปิดเผยว่า ที่ประชุมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงรมยางพาราที่อยู่ในสังกัดของสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการอยู่เพียง 320 โรงจากจำนวนทั้งหมด 700 โรงทั่วประเทศ เนื่องจากมีปัญหาการบริหารจัดการ ประสบภาวะขาดทุน และขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเอกชนที่จะเข้าไปฟื้นฟูกิจการสหกรณ์และโรงรม เพื่อนำกลับมาผลิตยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันไวโรซายในฤดูกาลผลิตที่จะถึงนี้

นายทรงวุฒิ ตารงกุล เภรณิกาคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (คชยท.) กล่าวว่า โครงการยางพาราที่รัฐบาลจะดำเนินการใหม่ในลอตที่ 3 ปีการผลิต 2558/2559 โดยจะเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตหน้ายางใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนั้น ทางเครือข่ายชาวสวนยางได้เสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ และวิธีการซื้อขายพาราใหม่ โดยเน้นแนวทางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางมาปรับใช้กับโครงการมูลกันตักกันชน (Buffer Fund)

ปัจจุบันยังคงเหลือเงินอยู่อีก 8,000 ล้านบาท ที่จะใช้รับซื้อขายแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันในราคานำตลาดในฤดูกาลเปิดกรีตหน้ายางใหม่ เพื่อให้เงินถึงมือ



แก้มัดก - ปริมาณยางพาราที่รับซื้อจากโครงการมูลกันตักกันชนยังคงล้นโกดังในโรงรมยางของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดว่าปริมาณยางจะทะลักออกสู่ตลาดพร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้งในฤดูกาลเปิดกรีตหน้ายางใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

เกษตรกรชาวสวนยางตัวจริง ไม่ใช่ไหลเข้าสู่กลุ่มการค้าขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลรับซื้อพาราในโครงการหมดเงินไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท

“โครงการมูลกันตักกันชนลอตที่ 3 ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขให้ชัดเจน เช่น มีการลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราหรือผู้ขาย ปริมาณการขายยางต่อวันแต่ละราย มีสวนยางพาราไร่ ผลิตยางได้จำนวนเท่าไร แต่ละสถาบันมียางจำนวนเท่าใด และยางต้องมีรหัส เพราะเริ่มมีพ่อค้าบางกลุ่มเคลื่อนไหวจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร (สวมชื่อ) เพื่อนำยางพารามาขายในโครงการมูลกันตักกันชน เพราะขายได้ราคาดีกว่า” นายทรงวุฒิกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โครงการมูลกันตักกันชนกำลังประสบปัญหาปริมาณ

ยางเต็มโรงรมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจ้างเอกชนให้ขนย้ายไปเก็บที่โกดังในจังหวัดชลบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.-25 เม.ย. 58 นี้ ปริมาณทั้งสิ้น 21,479 ตัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 58 พลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจโกดังยางลูกขุนโรงรมยาง บริษัท ทองไทย นาบอน จำกัด อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการขนย้ายยางลูกขุนขององค์การสวนยางที่รับซื้อยางตามโครงการมูลกันตักกันชนมาแปรรูปเป็นยางลูกขุน โดยองค์การสวนยางได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนให้ขนย้ายยางไปส่งที่โกดัง ซีแอนด์ที โมดูลาร์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 722 เที่ยว เทียวละ 30 ตัน ใช้งบประมาณ 27 ล้านบาท



16 มีนาคม 2558 หน้า 11

ยื่น4ข้อจี้รบ.แก้ราคายางตก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางว่า หลังจากที่ยอดการส่งออก (อ.ส.ย.) ปิดรับซื้อขายพาราด้วยเหตุผลหลายประการนั้น ส่งผลกระทบให้ราคายางพาราลดต่ำลงถึง กิโลกรัม (กก.) ละ 10 บาท ประกอบกับเป็นฤดูกาลปิดกรีต ไม่มีปริมาณยางพาราเข้าสู่ตลาดเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าราคายางพารายังตกต่ำ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีความจริงใจรับฟังปัญหาชาวสวนยางเท่าที่ควร ในนามของสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรร่วมกับกลุ่มอื่นๆ ในองค์กร และสมัชชาชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ สภาเกษตรกร กรุงเทพฯ มีมติทำหนังสือถึง

รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก้ปัญหาราคายางพาราลดต่ำอย่างจริงจัง

“ข้อเรียกร้องดังกล่าว ประกอบด้วย 1. สนับสนุนเงินทุนในโครงการเงินทุนหมุนเวียน 10,000 ล้านบาท ตลอดปีการผลิต 2558/2559 2. ดำเนินโครงการมูลภัณฑ์กันชนให้เปิดตลาดรับซื้อขายพาราทั่วทุกภาค ตลอดปีการผลิต 2558/2559 3. สนับสนุนเงินกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปยางพาราให้แก่สถาบันเกษตรกร และปรับเกณฑ์เป็นเงินสดอุดหนุนสถาบันเกษตรกรในภาคที่ไม่มีโรงงาน และ 4. สนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ตำบล 1 แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางพาราแห่งประเทศไทย วาระ 3 เสนอให้รัฐบาลประกาศใช้โดยเร็ว” นายสายกล่าว

16 มีนาคม 2558 หน้า 10



เกียรติยศ
เกียรติยศ พิรเดช ทองอำไพ

ยางไทยทำอะไรได้บ้าง

เมืองไทยผลิตยางธรรมชาติส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ว่าที่ส่งออกไปนั้นกว่า 86% เป็นยางที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบ เพราะว่าเป็ยางแผ่น น้ำยางข้น เป็นต้น ที่เหลืออีก 14% เท่านั้นที่เราเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สิ่งที่น่าคิดก็คือเมื่อเราส่งยางเป็นวัตถุดิบออกไป ต่างชาติที่มีเทคโนโลยีต่างๆ ก็เอายางเหล่านั้นไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าส่งกลับมาขายเราในราคาที่สูงมาก

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นหลักก็คือยางรถยนต์ แต่ที่น่าเสียดายคือเทคโนโลยีเรายังไม่ถึงขั้นที่จะผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูงด้วยตนเอง ยางรถยนต์ที่ผลิตในไทยล้วนแล้วแต่เป็นตราของต่างประเทศทั้งหมด อุตสาหกรรมยางไทยทำได้เพียงยางรถจักรยานยนต์ กับยางรถบรรทุกเป็นหลัก

เมื่อช่วงไม่กี่ปีมานี้ราคายางธรรมชาติพุ่งขึ้นสูงมาก ทำให้เกษตรกรไทยหลายรายหันมาโค่นพืชอื่นทิ้งแล้วปลูกยางแทน สาเหตุของราคาที่สูงมากในอดีตเป็นเพราะว่าตลาดหลักของเราคือจีนมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องการใช้ยางล้อจำนวนมาก ในขณะที่ตัวเงินก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการไปลงทุนขยายพื้นที่ปลูกยางในประเทศแถบอาเซียนจำนวนมากแล้ว เพื่อเตรียมตัวผลิตวัตถุดิบสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมของตนเอง

ตรงนี้ คือจุดที่เมืองไทยต้องคิดเตรียมการแก้ปัญหาในอนาคตที่จะหนักหน่วงยิ่งกว่าปัจจุบัน เพราะตลาดหลักเกินกว่าครึ่งของไทยขึ้นอยู่กับจีน หากมีปัญหอะไรเกิดขึ้นกับจีน ยางไทยก็คงพินาศทั้งระบบ

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเตรียมการล่วงหน้ามีอยู่เพียง 2-3 ทางเท่านั้นคือ ทางแรกหาตลาดอื่นเพื่อรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากยางพาราของเรา ทางที่สองหาทางลดปริมาณผลผลิตในประเทศเช่นการลดพื้นที่ปลูก และทางที่สามคือ หาทางใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น ทั้งสามทางนี้เป็นเรื่องของจัดการการผลิตทั่วไปตามปกติ หมายความว่าต้องมีการจัดการอุปสงค์และอุปทานให้มีความสมดุล

เรื่องการจัดการลดพื้นที่ปลูกยางนั้น ทำได้ค่อนข้างยาก นอกจากให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการเอง หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาตกต่ำลงมาก เกษตรกรก็จะหันไปปลูกพืชอื่น ทำให้ปริมาณยางลดลงเอง ในขณะที่ตัวเงินเมื่อราคายางสูงขึ้น การไปห้ามเกษตรกรปลูกยางก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะคงไม่มีใครฟัง ดังนั้นที่เกิเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อช่วงที่ราคายางทะยานขึ้นมาก ทำให้เกษตรกรภาคอีสานหันมาปลูกยางกันมากมาย

สิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองก็คือพยายามลดการพึ่งพาดตลาดต่างประเทศ และหาทางใช้ประโยชน์จากยางพาราที่เราผลิตได้ในประเทศให้มากขึ้น ตรงนี้คือสิ่งที่หลายคนพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร หมายความว่ามาตรการต่างๆ ที่จะทำให้ยางไทยถูกใช้ในประเทศยังไม่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีหลายด้านมีความพร้อมแล้ว ภาคอุตสาหกรรมก็มีความพร้อมที่จะผลิต รอแต่เพียงตลาดภาครัฐ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญยังไม่เปิดช่องให้เท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีมาตรการต่างๆ ที่จะทำให้มีการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ ถ้าสิ่งถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่ และมีแว้วว่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้ ซึ่งช่วงแรกนี้คือการเข้ามาตราการระยะสั้นเพื่อดึงผลผลิตยางออกมาจากสต็อกเพื่อใช้ประโยชน์ก่อน ถือว่าเป็นการทดลอง

หากทำได้อาจกลายเป็นมาตรการระยะยาวที่จะทำให้ไทยเราสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องยางได้ต่อไป



16 มีนาคม 2558 หน้า 5

ถกเวียดนามดึงเข้ากลุ่มตลาดยาง1เม.ย.

“เกษตรฯ” เผย “ไทย-อินโด-มาเลย์” เตรียมยกทีมหารือ “เวียดนาม” 1 เม.ย.นี้ ดึงร่วมเป็นพันธมิตร ตั้งตลาดยางพาราภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ กำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพยางพาราพุงราคาให้อยู่ในระดับสูง เพื่อคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกร

นายปีตพงศ์ ฝั่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการหารือกับ นายกาว ดึก พัด (DR. CAO DUC PHAT) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนด้านยางพารา คือการรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP ความร่วมมือด้านการเกษตร ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนาม

โดยประเด็นความเป็นหุ้นส่วนด้านยางพาราไทย ได้แจ้งฝ่ายเวียดนามทราบว่า ปัจจุบัน ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จัดตั้งสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ดังนั้น หากเวียดนามร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถร่วมมือกับ ITRC/IRCO ในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาราคายางพาราให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตและมีเสถียรภาพ

“วันที่ 1 เม.ย.นี้ จะประชุมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคกรุงเทพฯ โดยฝ่ายเวียดนามตอบรับส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์ประชุมครั้งนี้ด้วย รวมถึงร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโลก สะท้อนอุปทานอุปสงค์ยางพาราที่แท้จริง” นายปีตพงศ์ กล่าว

สำหรับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ซึ่งเวียดนามเป็น 1 ใน 11 ประเทศที่ดำเนินโครงการนำร่อง PPP ด้านการเกษตร และมีบริษัทชั้นนำกว่า 20 บริษัททั่วโลก ได้เข้ามาลงทุนด้านการเกษตรในเวียดนามใน 6 สินค้า ได้แก่ ผัก ผลไม้ กาแฟ ชา สินค้าประมง และกลุ่ม Microfinance

ทั้งนี้ได้ร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว หรือ โครงการ PPP ด้านชา กับบริษัท Unilever Vietnam เพื่อฝึกอบรมการทำกาแฟปลูกแบบยั่งยืน และส่งเสริมตราสินค้า “Made in Vietnam” ของชาจากเวียดนามให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ส่วนประเด็นสุดท้าย ที่มีการหารือร่วมกัน คือการขยายความร่วมมือด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชทั้งระดับอาเซียน และการหารือในระดับทวิภาคี เบื้องต้นฝ่ายไทยจะเชิญเวียดนามมาประชุมหารือช่วงต้นเดือนเม.ย.นี้ เพื่อกำหนดกรอบและรายละเอียดความร่วมมือ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรของไทย ที่มีแนวโน้มส่งออกไปยังเวียดนามมากกว่านำเข้า ได้แก่ ผลไม้ 4 ชนิด ที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาอนุญาตนำเข้าตามระเบียบใหม่ของเวียดนาม ให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุด

ด้าน นายเยี่ยม ถาวรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) กล่าวว่า วันที่ 1 เม.ย.นี้ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะหารือแนวทางการจัดตั้งยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่ง นายกาว ดึก พัด พอใจ และเห็นชอบในความร่วมมือกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการพัฒนาตลาดยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค และยังแสดงความเห็นชอบที่จะร่วมมือจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน (Asean Rubber Council) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคระยะยาวต่อไป

16 มีนาคม 2558 หน้า 9

ดึง‘เวียดนาม’ร่วมตั้ง ตลาดยางพาราอาเซียน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการพบปะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม ได้เชิญชวนให้เวียดนามจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตการณ์การประชุมสภาไตรภาคียาง (ITRC) ระหว่างประเทศ 3 ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่กรุงเทพฯ วันที่ 1 เมษายนนี้ และการจัดตั้งสภาไตรภาคียางของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) เพื่อเป็นพันธมิตรด้านการวางยุทธศาสตร์ยางพารา รักษาราคายางพาราให้สูงกว่าต้นทุนการผลิต ควบคุมปริมาณการผลิต โดยเฉพาะการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเพาะปลูก ร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราอาเซียน ส่งมอบจริงกับทั้ง 3 ประเทศ เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโลกที่สะท้อนอุปทานอุปสงค์ของยางที่แท้จริง

16 มีนาคม 2558 หน้า B 11

ดึงเวียดนามร่วมทีมกำหนดราคายาง

พฤษภาคม เกษตรฯ บินชวนเวียดนามร่วมดึงราคายางพารา 1 เม.ย.นี้ ทหารือตั้งตลาดส่งมอบจริงในไทย

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยารมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปสาธตารัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อหารือร่วมกับนายกวาด๊กฟัด รมว.เกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 โดยได้หารือกันใน 3 เรื่อง คือ 1.การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนด้านยางพารา 2.การศึกษารูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP และ 3.ความร่วมมือด้านการเกษตรในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนาม

นายปีติพงษ์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ เวียดนามจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตการณ์การประชุมสภาไตรภาคียาง (ITRC) ระหว่างประเทศ 3 ประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่กรุงเทพมหานคร และมีบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCo) เข้าร่วมหารือในการจัดตั้งสภาไตรภาคียางด้วย โดยรอบนี้จะเสนอให้เวียดนามเข้าร่วมการจัดตั้งสภาไตรภาคียาง เพื่อเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ยางพารารักษาราคาให้สูงกว่าต้นทุนการผลิต และมีเสถียรภาพ ร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริง ใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโลกที่สะท้อนอุปทานอุปสงค์ยางพาราที่แท้จริง

นอกจากนี้ ได้หารือถึงความ เป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ซึ่งเวียดนามเป็น 1 ใน 11 ประเทศที่ดำเนินโครงการนำร่อง PPP ด้านการเกษตรไปแล้ว และมีบริษัทชั้นนำกว่า 20 บริษัททั่วโลก ได้เข้ามาลงทุนด้านการเกษตรในเวียดนามใน 6 สินค้า ได้แก่ ตักผลไม้ กาแฟ ชา สินค้าประมง เช่น Monsanto, Nestlé, Pepsi Co ได้ร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมตราสินค้า “Made in Vietnam” ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันแนวทางนี้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

สำหรับประเด็นสุดท้ายที่หารือกันคือ การขยายความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยจะประชุมในต้นเดือน เม.ย.นี้เพื่อกำหนดกรอบและรายละเอียด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปยังเวียดนาม ได้แก่ ผลไม้ 4 ชนิด ที่อยู่ระหว่างการเจรจาอนุญาตนำเข้าตามระเบียบใหม่ของเวียดนาม

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท IRCo กล่าวว่า วันที่ 1 เม.ย.นี้ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จะหารือจัดตั้งยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค และร่วมมือในการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศผู้ปลูกในภูมิภาค ■



16 มีนาคม 2558 หน้า 1, 7

ปีติพงศ์เดินทาง ผุด‘สภายางอาเซียน’ เวียดนามร่วมหนุน ต้นราคาช่วยชาวสวน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ เปิดเผยภายหลังเดินทางไปพบนายกวาดัก พัด รมว.เกษตรและพัฒนาชนบท

▶▶▶ ต่อ : ยาง -หน้า 7

ยาง

ประเทศเวียดนาม ว่าได้หารือถึงความคืบหน้าถึงโครงการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน และร่วมกันเดินทางศึกษารูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค

“ผมได้แจ้งฝ่ายเวียดนามว่าที่ผ่านมามีไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จัดตั้งสภาไตรภาคีระหว่างประเทศ หากเวียดนามร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ ก็จะสามารร่วมมือเพื่อรักษาราคายางพาราให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตและมีเสถียรภาพ โดยวันที่ 1 เม.ย.นี้จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคกรุงเทพฯ ซึ่งฝ่ายเวียดนามตอบรับส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพร้อมที่จะร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงกับประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโลกที่สะท้อนอุปทานอุปสงค์ของยางพาราที่แท้จริง” นายปีติพงศ์ กล่าว

ด้านนายเยี่ยม ฉาบโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 1 เม.ย. 2558 ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะ

หารือแนวทางการจัดตั้งยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งนายกวาดัก พัด ได้แสดงความพอใจและเห็นชอบในความร่วมมือกับประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียในการพัฒนาตลาดยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นชอบที่จะร่วมมือในการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน (ASEAN Rubber Council) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคระยะยาวต่อไป

“ในสถานการณ์ราคายางตกต่ำทั่วโลกประเทศในอาเซียน ควรร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราที่มีความผันผวนและตกต่ำสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง หากเวียดนามเห็นชอบที่จะกระชับความร่วมมือด้านยางพารากับประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อร่วมมือวางแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและในขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการตลาดยางพาราให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่สูงคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่องด้วย” นายเยี่ยม กล่าว



16 มีนาคม 2558 หน้า 11

ไทยดึงเวียดนามร่วม สภายางพาราอาเซียน

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ปีติพงศ์” เดินหน้าผลักดัน “สภายางพาราอาเซียน” ปลื้มเวียดนาม เห็นด้วย ตั้งตลาดยางส่งมอบจริงในภูมิภาค หวังพุงราคาขายตกต่ำ แก้ไขปัญหาเกษตรกรรายย่อยขาดทุน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการหารือกับ นายกาว ดึก พัด รรมว.เกษตรและพัฒนชนบท เวียดนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้หารือถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน และร่วมกันเดินหน้านโยบายรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค ซึ่งตนได้แจ้งให้ทราบไว้ ที่ผ่านมามีไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จัดตั้งสภาไตรภาคีระหว่างประเทศ หากเวียดนามร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถร่วมมือเพื่อรักษาราคายางพาราให้สูงกว่าต้นทุนการผลิต และมีเสถียรภาพ

โดยวันที่ 1 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ที่กรุงเทพฯ ซึ่งฝ่ายเวียดนามตอบรับส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีความพร้อมที่จะร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นราคอ้างอิงของตลาดโลกที่สะท้อนอุปทานอุปสงค์ ของยางพาราที่แท้จริง

ด้านนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะหารือแนวทางการจัดตั้งยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งนายกาว ดึก พัด ได้แสดงความพอใจ และเห็นชอบในความร่วมมือกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการพัฒนาตลาดยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นชอบที่จะร่วมมือในการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคระยะยาวต่อไป

“ในสถานการณ์ราคายางตกต่ำทั่วโลก ประเทศในอาเซียน ควรร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ที่มีความผันผวนและตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง หากเวียดนามเห็นชอบที่จะกระชับความร่วมมือด้านยางพาราร่วมกัน เพื่อร่วมมือวางแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และในขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการตลาดยางพาราให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่สูง คู่มีการลงทุนของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่องด้วย” นายเยี่ยมกล่าว ■

16 มีนาคม 2558 หน้า 1, 2, 14 (1)

เชิญประยุทธ์ ถกยูเอ็นที่อเมริกา

ปูเข้าวัดเสริมดวง ฟ้อง'จีทูจี'บุญทรง

เลขา ยูเอ็น เชิญ "ปักตู" ไปสหรัฐ ร่วม ถก สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เดือน ก.ย. 58 "บัน คี มูน" หวังโรดแม่โพไทย ♦ *อ่านต่อหน้า 2*

ยูเอ็น

□ ต่อจากหน้า 1

สืบหน้า สร้าง ปชต.ยังยืนด้าน "ปู" โผล่ เชียงใหม่เป็น ปธ.ยกยอดจักร 9 ชั้นเจดีย์ วัด ศรีบุญเรือง กาดทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ปรับดวง อสส. ลุยฟ้อง ศาลฎีกาฯ 17 มี.ค. คดีข้าวจีทูจี ฟัน "บุญทรง" พร้อมพวกรวม 21 ราย เผย ส่วนไหนแน่ไม่พบข้อบกพร่อง กมธ.ปฏิรูป การเมือง รับเห็นต่างร่าง รธน.หลายข้อ ปชป. วอนอย่าถอยหลังเข้าคลอง "ปิ้ง" จ่อเว้นวรรค การเมืองชั่วคราวหากไม่เป็น ปชต. "40 ส.ว." จุดพลุเสนอรัฐทำประชามติ เชื้อหากผ่าน เป็น เกราะป้องกันถูกฉีก ถือหิ้ง "ขรก.-บุคลากร สาธารณสุข" ถ้าชื้อถอยลดอน 2 รมด.

□ "ดีแรก" รับเห็นต่างร่าง รธน.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มี.ค. ที่ อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการการ (กมธ.) ปฏิรูป การเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการ ยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง" โดยมีตัวแทนจากพรรคการเมือง และภาคประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยนายดีแรก ถึงฝั่ง รอง ประธาน กมธ.ปฏิรูปการเมือง กล่าวเปิดการ สัมมนา โดยยอมรับว่ามีหลายประเด็น ที่ กมธ. ปฏิรูปการเมือง ไม่เห็นพ้องกับ กมธ.ยกร่าง รัฐธรรมนูญ และได้ทิ้งท้ายไปหลายเรื่อง โดยใน เดือน เม.ย. ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกจะเข้าสู่การ พิจารณาของ สปช. โดยจะมีเวลาแสดงความคิดเห็น 10 วัน ทั้งนี้ ได้มี สมาชิก สปช.เตรียมแปร ญัตติ เพื่อขอแก้ไขในแค่ละมาตราแล้ว

□ ปชป.วอนอย่าถอยหลังเข้าคลอง

จากนั้นได้มีการเปิดให้ตัวแทนพรรค การเมืองแสดงความคิดเห็น โดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ควรจะเป็น ควร เข้าลักษณะ 3 ประการ คือ 1. ต้องมีผลพัฒนา



▲ เสริมดวง...ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อธิการบดีทำพิธีหมัจฉาให้พระเจ้าทันใจ ที่ประดิษฐานภายในวัด ศรีบุญเรือง จ.เชียงใหม่ เพื่อสะเดาะเคราะห์ แก่เคล็ด เสริมดวงชะตาชาติ โดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอย่างยั่งยืน ตอบ โจทย์ระยะยาว 2. สิ่งใดที่เคยเป็นบทเรียน สร้างปัญหาในอดีต จะต้องไม่กลับมาใช้อีก เพราะจะถอยหลังเข้าคลอง และ 3. การเขียน รัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องใหม่ทุกเรื่อง สิ่งใดเก่า แต่ดีควรเก็บไว้ ทั้งนี้ เชื่อว่า กมธ.ยกร่างฯ มี เจตนาดี แต่ควรรับฟังฝ่ายปฏิบัติ และคำนึงถึง โลกความเป็นจริง ไม่เช่นนั้นจะเป็นรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งเน้นทฤษฎีมากเกินไป

□ เชื่อท้ายสุดกลับสนุนหน่วย

นายจรินทร์ ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ หลายประเด็น อาทิ การ กำหนดให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง ว่าท้ายที่สุดจะทำให้ ผู้สมัครอิสระชายตัว นอกจากนี้ ยังมีความกังวลในประเด็น หาก นายกรัฐมนตรี ถูกลงมติไม่ไว้วางใจ สภาผู้ แทนราษฎรต้องถูกยุบไปด้วย เพราะหลักการ ดังกล่าว เขียนเพื่อปกป้องนายกรัฐมนตรี พร้อม

เรียกร้องให้ กมธ.ยกร่างฯ ต้องทบทวน และเชื่อ ว่า ท้ายที่สุด ระบอบการเมืองจะกลับสู่นาย นายพรรคการเมืองถูกทำลาย ประชาชนจะรับไม่ได้ คนไม่ยอมเห็นการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่

□ 40 ส.ว. เสนอทำประชามติ

วันเดียวกัน นายประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิก สปช. แถมนำกลุ่ม 40 ส.ว. ได้เสนอ ให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้ ประชาชนเลือกระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน กมธ. ยกร่างฯ กับ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ ปี 2550 เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญ มีความชอบ ธรรม ป้องกันการถูกฉีกทิ้ง และทำให้เกิดความ ผูกพันต่อองค์กรของรัฐ เป็นหลักประกันว่าการ ปฏิรูปประเทศ หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จะต้องดำเนินการต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเปิด มหาวิทยาลัยประชาธิปไตยเต็มแผ่นดิน เพื่อให้ ชาวบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน



16 มีนาคม 2558 หน้า 1, 2, 14 (2)

นายประสาร กล่าวว่า ภายในวันที่ 6 ส.ค. 2558 สปช.ต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทั้งนี้ หากมีการทำประชามติ รับรองว่าจะได้ผลคุ้มค่า แม้ต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

□ “ยะไล” จินยงฯ รีบตัดสินใจ

เช่นเดียวกับ นายสุริยยะไล กตะศิลา อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กศช.) เร่งตัดสินใจว่ารัฐบาลจะให้มีการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่เพราะความไม่ชัดเจน ทำให้สังคมสับสนและไม่มั่นใจว่าขั้นตอนสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกันแน่

“การทำประชามตินอกจากจะเป็นเกราะกำบังให้รัฐธรรมนูญไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้ว ยิ่งลดข้อครหาที่ต่อจากจะได้อีกด้วย เพราะรัฐบาลชุดนี้บอกตลอดเวลาว่าไม่คิดจะอยู่ต่อ ยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอนการปฏิรูปมาให้สังคมและประชาชนขับเคลื่อนต่อ เพราะการลงประชามติถือเป็นกระบวนการปลายเปิดให้สังคมตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้วยตนเอง ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญก็จะเกิดขึ้นตามมา” นายสุริยยะไล กล่าว และว่าสังคมไทยได้สร้างมาตรฐานของกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมไว้สูงมากในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และ 2550 จะเห็นรอบนี้มาตรฐานของการมีส่วนร่วม ก็ไม่ควรย่อไปจากเดิม

□ “ป๊อง” จ่อเว้นวรรคการเมือง

อีกด้านหนึ่ง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากที่สุดแล้วร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปิดโอกาสให้คนนอกสามารถเป็นนายกรัฐมนตรี ส.ว. มาจากการสรรหา ถือว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตย และเชื่อว่า จะเกิดความวุ่นวายตามมา คนในฐานะอดีต ส.ส.หลายสมัยอาจตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองชั่วคราว จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ เพราะไม่มีอิสระในการทำงาน

□ บัดดีเบตพรรคการเมือง

นายคำณู สิทธิสมาน โฆษก กมธ. ร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาท้า กมธ. ยกร่างฯ ให้ดีเบตกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญว่า การร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่จะมาดีเบต ได้เพียงกันว่า ใครถูก ใครผิด ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ควรออกมาชี้แจงผ่านสาธารณะ หรือจะทำหนังสือถึง กมธ. ยกร่างฯ ยื่นยัน กมธ. ยกร่างฯ พร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัย และ ขณะนี้ ร่างรัฐธรรมนูญ ยังสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้

นายคำณู กล่าวต่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะสมบูรณ์ไม่มีการแก้ไข ก็ต่อเมื่อผ่านวันที่ 23 ก.ค.ไปแล้ว เพราะช่วงระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-23 ก.ค. จะเป็นช่วง 60 วันสุดท้ายของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในช่วงนี้จนถึงวันที่ 30 มี.ค. จะเป็นช่วงทบทวนและปรับถ้อยคำเท่านั้น หลังจากนั้นจะส่งร่างฯ ให้ สปช. อภิปรายและยื่นคำขอแก้ไข และส่งต่อให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กศช.) ได้พิจารณา หลังจากนั้นหากมีจุดไหนที่ สปช. ครม. และ กศช. ได้ยื่นคำขอแก้ไข กมธ. ยกร่างฯ จะเอามาพิจารณา ร่วมกับข้อมูลความเห็นของประชาชน เพื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

□ ขอ “ยูเอ็น” พยุงสินค้าเกษตร

ร.อ.นพ.พงษ์ยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวยินดีที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติ ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเสนอให้สหประชาชาติเห็นความสำคัญของการช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตร เนื่องจากหลายประเทศในอาเซียนมีรายได้หลักจากสินค้าเกษตร และปัจจุบันประสบปัญหาขาดค้ำ

□ เชิญ “บิกคิว” ประชุมที่อเมริกา

ร.อ.นพ.พงษ์ยุทธ กล่าวว่า เลขาธิการสหประชาชาติ ได้สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการตามโรดแมพ และเชื่อว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน และหวังว่าจะเห็นพัฒนาการทางการเมืองในไทยเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถลงบทบาทที่เข้มแข็งในการสนับสนุนภารกิจในกรอบสหประชาชาติได้มากขึ้น นอกจากนี้เลขาธิการสหประชาชาติ ได้เชิญนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 และการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือน ก.ย. 2558 ที่สหรัฐอเมริกา

□ “ปู” โผล่ทำบุญเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถือโอกาสทำบุญกับบรรดาญาติสนิท โดยในช่วงเช้าวันที่ 15 มี.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า 9 ชั้นเจดีย์ ที่วัดศรีบุญเรือง ด.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.มณฑาทิพย์ ชินวัตร ที่สาว โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับ มอบดอกไม้ และร่วมถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก พร้อมมอบพรให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รอดพ้นจากคดีรับจำนำข้าว ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ทักทายประชาชนที่มาต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม อารมณ์ดี โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ค่ายตรวจกว่า 30 นาย กระจ่ายกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณ

□ สะเดาะเคราะห์ที่ปรับดวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีทอดผ้าป่า พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาประกอบพิธี อาทิ พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมงคลจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีสวดให้พรกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะก่อนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเข้ากราบสักการะ ห่มจีวรให้กับพระเจ้าทันใจ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีบุญเรือง พร้อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิสาว ขนาค



16 มีนาคม 2558 หน้า 1, 2, 14 (3)

หนักดีก 5 นิ้ว จำนวน 48 องค์ เท่ากับอายุของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ส่งคนไปซื้อเหมาปลาบับหมี่ตัวจากตลาดแห่งหนึ่งใน อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปปล่อย โดยคาดว่า เพื่อเป็นการแก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์ ปรบดวง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้หมัดภัย

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าว กรณีเหตุระเบิดที่ศาลอาญากรุงเทพฯ จากนั้นในช่วงบ่าย น.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทางไปซื้อของฝากในตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

□ อัยการฟ้องคดีข่าวจีทูจี

อีกเรื่องหนึ่ง แหล่งข่าวสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เปิดเผยว่า ภายหลัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งสำนวนพร้อมพยานหลักฐานกว่า 60 ถึง ที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด คดีระบอบข่าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รว.พาณิชย์ และพวก รวม 21 ราย เป็นผู้ถูกกล่าวหา ให้โทษระงับสิทธิงานราชการ อัยการสูงสุด พิจารณาเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ไม่พบข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวน ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม อสส. จึงมีหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 21 ราย มาพบอัยการ เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวันที่ 17 มี.ค. เวลา 10.00 น. อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ถูกกล่าวหาหลายราย มาพบอัยการ เพื่อยื่นฟ้องพร้อมสำนวนหรือไม่ ต้องรอดูในวันที่ 17 มี.ค.

“โดยหลักการแล้วการยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกา หากได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา มาแสดงตัวต่อศาลในวันฟ้อง ก็จะยื่นฟ้องไปพร้อมสำนวน แต่หากไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา ก็สามารถยื่นฟ้องเฉพาะสำนวนก่อนได้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เหมือนกรณีการยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีปฏิบัติหน้าที่มีชอบโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งศาลฎีกาว่าจะรับฟ้องหรือไม่ในวันที่ 19 มี.ค. นี้”

แหล่งข่าว กล่าว

□ “พันซ์ศักดิ์” แยมมี “เซอร์ไพรส์”

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ เวลา 08.30 น. นายพันซ์ศักดิ์ ศรีเทพ สมาชิกกลุ่มพลเมืองได้กลับ บิดาของนายสมพันธ์ ศรีเทพ หรือ “น้องเฉอ” ที่ถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2553 จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ วางช่อดอกกุหลาบสีขาว พร้อมอ่านบทกวีเพื่อรำลึกถึงการจากไปของบุตรชาย บริเวณ “หมุดเฉอ” หน้าปากซอยราชปรารภ 18 เขตราชเทวี กทม. จากนั้น นายพันซ์ศักดิ์ ออกเดินเท้า ถึงลานปริทัศน์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ ในเวลา 18.00 น. โดยไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไป รอมอบดอกกุหลาบสีแดงให้เป็นระยะ ๆ ท่ามกลางการเฝ้าติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบอย่างใกล้ชิด

นายพันซ์ศักดิ์ เปิดเผยว่า สาเหตุที่เดินมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ เพราะถือเป็นหมุดหมายของประชาธิปไตย ทั้งนี้ในวันที่ 16 มี.ค. ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของบุตรชาย ตั้งใจจะจัดบาตรในช่วง 06.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น 08.00 น. จะเดินเท้าไปที่ ส.ป.ท.วัน ตามนัดหมายของพนักงานสอบสวน ในเวลา 09.00 น. เพื่อทำสำนวนส่งฟ้อง และยืนยันจะเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อไปหากประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย

“พนักงานสอบสวน ส.ป.ท.วัน จะทำสำนวนส่งฟ้องอัยการ หากอัยการมีความเห็นเหมือนกับพนักงานสอบสวน ก็จะส่งตัวผมขึ้นศาลทหารทันที ซึ่งผมเตรียมใจไว้แล้วหากต้องเข้าเรือนจำ วันที่ 16 มี.ค. จึงเป็นการเดินเพื่อสิทธิเสรีภาพครั้งสุดท้าย และอาจมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นด้วย” นายพันซ์ศักดิ์ กล่าว

□ ถู้อั้ง สท.ล่าซื้อยอด 2 รต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างที่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง นพ.ณรงค์ ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามนโยบาย รว.สาธารณสุข ล่าสุดมีกระแสข่าวบุคลากรสาธารณสุข ได้ล่ำรายชื่อเพื่อปลด นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รว.สาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รวช.สาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง

พญ.ประทุมพร บุรณศิริ ที่ปรึกษาสมพันธ์แพทย์ รพ.สุชัย รพ.ทั่วไป กล่าวว่า รว. - รวช.สาธารณสุข ทั้ง 2 คนได้หายไปจากชาวสาธารณสุขแล้ว ภายในสัปดาห์นี้ มีกำหนดเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาว่าควรให้รัฐมนตรีทั้ง 2 คน ทำงานต่อหรือไม่

□ ขอ รบ.เร่งแก้ปมเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,425 คน ระหว่างวันที่ 9-14 มี.ค. ถึงความเชื่อมั่นของประชาชนในวันที่ 16 มี.ค. ที่มีต่อรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 88.28 มั่นใจ ผลงานรัฐบาลที่สามารถดูแลสถานการณ์บ้านเมือง ทำให้ไม่มีการชุมนุมประท้วง ส่วนผลงานที่ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 85.68 ตอบว่า ไม่มั่นใจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าแพง ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน เมื่อถามถึงปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลสิ้นเปลือง ขาดเสถียรภาพ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 86.58 ตอบว่า ปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลสิ้นเปลืองคือเรื่อง บ้านเมืองวุ่นวาย ประชาชนขาดความสามัคคี ไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

□ ยัรธ.น.คลอดปลายปี 58

ที่รัฐสภา นายสุจิต บุญบงการ รองประธาน กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิด สัมมนา “สานพลังนักธุรกิจในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ” กล่าวช่วงหนึ่ง ความว่า รัฐธรรมนูญร่างแรกจะต้องแล้วเสร็จช่วงหลังสงกรานต์ ในวันที่ 17 เม.ย. และคาดว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปลายปี 2558 และมีพ.ร.บ.ประกอบ



16 มีนาคม 2558 หน้า 1, 2, 14 (4)

รัฐธรรมนูญ ในปี 2559 โดยวัตถุประสงค์หลักของร่างรัฐธรรมนูญ ต้องการสร้างประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดกันกลุ่มโลกกลุ่มหนึ่งออกจากการเมือง แต่ต้องการให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม โดยจะมีสมาชิกคุณธรรมแห่งชาติ เป็นกลไกควบคุมการเมืองให้ใสสะอาด นักการเมืองทำตามกฎหมายและมีจริยธรรมควบคู่กัน

□ กทม.ขอลุย “วิชนู” ปมสรรหา

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกสม. จะเข้าหารือกับนายวิชนู เคธีองมา รองนายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามความชัดเจน เกี่ยวกับการสรรหากสม. แม้มีการยืนยันว่า กสม.สามารถดำเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ได้ตามประกาศคสช.ฉบับที่ 48/2557 แต่ กสม. ต้องการสอบถามให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมา โครงสร้างกรรมการสรรหากสม.ในปี 2550 มีปัญหา ในแง่คุณสมบัติ และถูกวิจารณ์ ว่าไม่เป็นไปตามหลักการ ปารีส (The Paris Principles)

□ อ่านต่อหน้า 14

ยูเอ็น

□ ต่อจากหน้า 2

□ เพื่อไทย แฉชะลอร่าง รธน.

นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีการแก้ไขเชื่อว่า จะสร้างความสับสนให้ประชาชน ในหลายประเด็น อาทิ เรื่อง การกำหนดให้ ส.ว.มาจากการสรรหาทั้งหมด อำนาจหน้าที่ของ ส.ว. รวมถึงการกำหนด เลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแบบเปิด หรือ โอลิมปิก ที่ กมธ.ยกร่างฯ พุดเหมือนให้อำนาจประชาชนเป็นผู้กำหนดลำดับของ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ แต่ความเป็นจริงจะเกิดปัญหาในการรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะในอดีตประชาชนไว้วางใจพรรคการเมือง แต่ปัจจุบันกลับต้องดูตัวบุคคลที่อยู่ในพรรคการเมือง ซึ่งจะเกิดปัญหามากยิ่งขึ้น

กลายเป็นว่าคนที่มีโอกาสอยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่จังหวัดหรือภาคไหน จะต้องระดมคนในจังหวัดหรือภาคนั้น ๆ ให้เลือกตัวเอง มากกว่าจะช่วยหาเสียงในระบบพรรค

“ระบบโอลิมปิกจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พรรคการเมือง ทำให้พรรคไม่เข้มแข็งหวังว่าสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พุดไว้ว่าอย่ากังวลกับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ นั้น จะเกิดขึ้น ขอให้ฟังเสียงประชาชน ผมเชื่อว่าถ้าฟังเสียงประชาชน จะได้คำตอบเหมือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตัดสินใจชะลอร่างกฎหมายที่คืน ผมอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อำนาจตรงนี้ก็กับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เหมือนที่ส่งชะลอกฎหมายที่คืนด้วย” นายอุดมเดช กล่าว

□ แก๊งค้ายาก-คนสงสัย

นายอุดมเดช ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ทำได้อย่างขึ้น ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของทั้ง 2 สภา ว่า ต้องถามว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างมานี้ดี และเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่ หากร่างรัฐธรรมนูญดี และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ ไม่ต้องกังวลกับคนที่ไปแก้ เพราะคนเป็น ส.ส.ต้องฟังเสียงประชาชน แต่หากทำสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของประชาชน ก็จะสะท้อนกับสถานะความเป็น ส.ส.ในสมัยต่อไป ต้องถามว่าที่เขียนให้รัฐธรรมนูญแก้ไขยาก เพราะกลัวว่าเขาจะไปแก้สิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะให้มันเกิดใช้หรือไม่ ยิ่งเขียนให้รัฐธรรมนูญแก้ไขยาก ยิ่งทำให้มีคนตั้งข้อสงสัยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า มีอะไรหมกเม็ดอยู่หรือไม่

□ ลุยตั้งตลาดยางภูมิภาค

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการหารือกับนายภาว ดึก พัด รว.เกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ได้หารือถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน และร่วมกันเดินทางศึกษารูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน

จัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค ซึ่งคนได้แจ้งให้ทางเวียดนาม ทราบว่าที่ผ่านมามีไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จัดตั้งสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ หากเวียดนามร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถร่วมมือเพื่อรักษาราคายางพาราให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตและมีเสถียรภาพ โดยวันที่ 1 เม.ย. 2558 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ที่กทม. ซึ่งฝ่ายเวียดนามตอบรับส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีความพร้อมที่จะร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโลก

□ ขอลาเขียนร่วมมือจริงจัง

ด้านนายเชียม ภาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในวันที่ 1 เม.ย. ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะหารือแนวทางการจัดตั้งยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งยกยาว ดึก พัด รว. เกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม ได้แสดงความพอใจและเห็นชอบในความร่วมมือกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการพัฒนาตลาดยางพาราส่งมอบจริงในภูมิภาค นอกจากนี้ยังแสดงความเห็นชอบที่จะร่วมมือในการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศผู้ปลูกยางพาราในภูมิภาคระยะยาวต่อไป

“ในสถานการณ์ราคายางตกต่ำทั่วโลก ประเทศในอาเซียน ควรร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราที่มีความผันผวนและตกต่ำ และต้องเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการตลาดยางพาราให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่สูง คุ้มครองลงทุนของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างค้ำมือเนื่องด้วย” นายเชียม กล่าว

□ ค้านสภาขับเคลื่อนปฏิรูป ปท.

นายอำนาจ คลังผา อดีต ส.ส.สพบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวคัดค้าน กรธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดบทเฉพาะกาล ตั้งสภาขับเคลื่อน



16 มีนาคม 2558 หน้า 1, 2, 14 (5)

เคลื่อนไหวการปฏิรูปประเทศ โดยให้เหตุผลว่า การปฏิรูป มีกรรมสิทธิ์ของสภาผู้แทนราษฎร 35 คณะอยู่แล้ว หากจะตั้งสภาขับเคลื่อนฯ ถือเป็นการซ้ำซ้อนสิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งนี้หากเป็นไปได้ขอให้ สปช. สนช. และ กมธ. ยกร่างฯ ที่หมดวาระลง มาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า หรืออาจมาเป็นที่ปรึกษากรรมการแต่ละคณะ จึงขอให้ทบวงฯ สนับสนุนการตั้งสภาขับเคลื่อนฯ ด้วย

ไม่กังวลปมสอย 250 ส.ส.
นายอำนาจ กล่าวถึงกรณี ป.ป.ช. ชี้มูล

ความผิดในคดีถอดถอน 250 ส.ส. ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว. ว่า ตนพร้อมไปชี้แจงเรื่องดังกล่าว เพราะทำตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ในนามสมาชิกรัฐสภาที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ที่ใครจะนำไปฟ้องร้องไม่ได้ ยืนยันว่าไม่มีความกังวลในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด เชื่อว่า สนช. ทราบว่า สิ่งใดควร หรือไม่ควรอย่างไรก็ตามหาก สนช. เข้าใจการทำหน้าที่ ส.ส. ว่าสามารถแก้ไขกฎหมายได้ มีเอกสิทธิ์รับรอง สนช. ก็ไม่สามารถลงมติถอดถอนได้.

16 มีนาคม 2558 หน้า 5 (1)



หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2558.....☛ อย่างเข้า คิมหันตฤดู เปิดปทุมพยากรณ์ อุดมภูมิการเมือง นับแต่จากนี้ไป จะร้อนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงวันตัดสินคดี ยิงลักษณะ ชินวัตร ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ.....☛ ประลองเชิงกันยกแรก แผนป่วนกรุง หวังดึงสหประชาชาติเข้าแทรกแซง ล้มเหลวไม่เป็นท่า เนื่องจากคนร้าย ที่บุกปราศรัยอาญากรรมยกแก๊ง ดังนั้นในส่วนที่เหลือจึงไม่มีใครกล้า รับงาน.....☛ มิน่าซ้ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เตรียมจะขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านช่วย จัดระเบียบ อย่าเปิดพื้นที่ให้แก๊งป่วนเมือง ใช้เป็นที่ซุกหัวและวางแผนก่อการ.....☛ แต่กระนั้นแนวร่วม องค์การเสรีไทย ยังไม่ละความพยายาม ไบโพล์ชูป้ายประท้วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่กรุงโตเกียว.....☛ ผลพวงทั้งหมดน่าจะมาจากการเจรจากับ คนทางไกล ไร้ความคืบหน้า หลังจากปฏิเสธข้อเสนอให้มา รับโทษก่อนจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม.....☛ ไม่ใช่อะไร!! ฝ่ายหนึ่งอ้างเหตุผล หากไม่ ติดคุก แล้วไปออกกฎหมายล้างโทษ ก็จะถูกต่อต้านหนัก แต่อีกฝ่ายก็ไม่มั่นใจ จะต้องอยู่ในเรือนจำ นานเท่าไร กว่าจะได้เห็นเดือนเห็นตะวัน.....☛ สุริยะใส กตะศิลา ผันตัวไปเป็น ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย เสนอให้ คสช.เร่งตัดสินใจ ก่อนประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ 2558 จะต้องลง ประชาชนติ หรือไม่??.....☛ ย้อนไป



16 มีนาคม 2558 หน้า 5 (2)

คู่มือมาตรฐานเดิม **รัฐธรรมนูญ 2550** เคยลง
ประชามติ จึงทำให้กลายเป็นประเพณีทางการเมือง
 เมือง ใครจะแก้ไขต้องคำนึงถึง **เจตนารมณ์** ของ
 ประชาชนเป็นหลัก.....☺ แต่
 ก็นั่นแหละ คนละยุคคนละสมัย
 เอามาเทียบกันไม่ได้ ถ้าอยากให้
 มีการลงประชามติ **รัฐธรรมนูญ**
2558 ก็ต้องคิดให้หนัก เพราะใช้
 เวลาแก้กติกาใน **รัฐธรรมนูญ**
2557 อีกพักใหญ่.....☺ แล้ว
 เผลอ ๆ ประชาชน เกิดไม่เอาด้วยและลงมติ **คว่ำ**
 ก็จะวนวายไปกันใหญ่ ทั้ง **คณะกรรมการร่างฯ** และ **ส.พ.**
249 ชีวิต ต้องลาออกเพื่อเปิดทางให้ **คสช.** ตั้งชุดใหม่เข้ามาทำ
 หน้าที่แทน.....☺ ประการสำคัญ การเลือกตั้งทั่วไป ที่วางแผน
 จะให้มีขึ้นช่วง **ต้นปี 2559** ต้องเลื่อนไปอีกอย่างน้อย **1 ปี** ถึงเวลา
 นั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย.....☺ มาแล้วปัญหา
 เศรษฐกิจจากหญ้า **"ไข่มุกตู่"** ดิ่งเหว เกษตรกรร้องให้ช่วย เพราะ
 ราคาหน้าฟาร์มเหลือใบละ **1.80-2.00 บาท** เนื่องจากโรงเรียน
 หยุดซื้อไปทำอาหารกลางวันช่วงปิดเทอม.....☺ นั้นยังไม่เท่าไร
 เพราะเป็นไปตาม **ฤดูกาล** แต่พอไปเดินตลาดเจอพ่อค้าแม่ค้าตั้ง
 ราคาขายที่ใบละ **3 บาท** เพื่อบวกกำไรมาชดเชยรายได้ที่หายไป
 เลยกกลายเป็นการสร้าง **เงื่อนไข** ให้ผู้บริโภคยังไม่ซื้อไข.....☺
 เท่ากับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไขโดน **2 เด้ง** จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่ง
 แก้ปัญหา เพราะ **ต้นทุน** ผลิตไขยังอยู่ที่ใบละ **2.50 บาท** ไม่ได้
 ลดตามมาด้วย.....☺ เห็นฝันจะพลิกประเทศไทยเป็น **ดิจิทัล**
อีโคโนมี แต่กับการแก้ปัญหา **ราคาไก่ไข่** แคให้เกษตรกร **ลง**
ทะเบียน ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บตัวเลขมา **บริหาร** ให้เกิดความ
 สมดุล ระหว่าง **อุปสงค์** กับ **อุปทาน** งานง่าย ๆ อย่างนี้กลับไม่มี
 ใครคิดจะทำ.....☺ เปิดยุทธการแก้เผ็ด **มาเฟียยางพารา** ที่กด
 ราคาเอาเปรียบเกษตรกร **ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา** บินไปเจรจากับ
 เวียดนามเพื่อก่อตั้ง **สภายางพาราอาเซียน** โดยมี **มาเลเซีย**



16 มีนาคม 2558 หน้า 5 (3)

และอินโดนีเซียร่วมด้วย.....☺ เป้าหมายคือการจัดตั้ง ตลาดยาง พาราส่งมอบจริง แก้ปัญหาการปั่นราคาขึ้นลงใน ตลาดซื้อขาย ล่วงหน้า ใช้กระดาษแผ่นเดียวหากินบนหลังคน.....☺ หาก รัฐบาลเอาจริง ทั้งไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม จับ มือ กัน จะทำให้มีปริมาณยางพาราอยู่ในมือประมาณ 3 ใน 4 ของโลก ก็น่าจะ คุมตลาด ได้.....☺ ปัญหาโลกแตก หวยแพง แก้มโตก แม้จะเพิ่มปริมาณเป็น 72 ล้านใบก็ยังเกิน 80 บาท อยู่ดี ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล จึงปิดฟຸນเอาเครื่องขายสลากอัตโนมัติมาใช้ อีกรอบ.....☺ แทนที่จะพิมพ์ ใ้กระดาษ แล้วเอาไปร่ขาย ทั้งหมด ก็แบ่งมาส่วนหนึ่ง ใ้เครื่อง โดยแบ่งตาม หมวด ใคร อยากรได้เบอร์ไหนก็ถามซื้อได้เช่นเดิม.....☺ วิธีนี้จะทำให้ 5 เสือ กองสลาก ไม่สามารถรวบรวมลอตเตอรีไป จัดชุด เพื่อเพิ่มราคา เป็นใบละ 120 บาท เพราะบางหมวดจะไปอยู่ในเครื่องแล้ว☺ แต่ปัญหาที่น่าห่วง หากเบอร์ที่เอาไปใ้ในเครื่องอัตโนมัติ ขายไม่หมด เพราะ ดูยาก ไม่ดังดูดล่อน้ำลายเหมือนกับ หวย กระดาษ งามน้อย...??ใครจะเป็น ผู้รับผิดชอบ ระหว่าง เจ้าของ เครื่อง กับ กองสลาก.....☺ นำปลื้มใจกับกิจกรรม ครอบครั้ว โตโยต้า ร่วมบริจาคโลหิตถวาย พ่อหลวง เพื่อเป็นพระราชกุศล แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยตั้งเป้าส่งมอบใ้กับสภา กษัตไทย 10,000,000 ซีซี ปรากฏว่าใ้ทั้งหมด 11,222,275 ซีซี.....☺ งานศพ 19.00 น. สวดพระอภิธรรม คุณหมอรำเพย ทรัพย์กุล บิดาของ คุณหมอมันท์ ทรัพย์กุล ที่ศาลาสามพระอาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี และพระราชทานเพลิงวันที่ 18 มีนาคม เวลา 16.00 น.☺

ดิเรอโดม



16 มีนาคม 2558 หน้า 13

เกษตรกรพึ่งผลสำรวจ ชาวสวนยางพอใจ โครงการชดเชยรายได้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการ
ประเมินผลการดำเนินงานมาตรการชดเชย
รายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000
บาท พบว่า มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ
จากมาตรการนี้ร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนผู้ปลูกข้าว และเกษตรกรได้รับ
เงินชดเชยแล้วร้อยละ 98 คิดเป็นเงินเฉลี่ย
13,860 บาท/ราย

สำหรับโครงการชดเชยรายได้แก่
ชาวสวนยาง พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 และไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ร้อยละ 10 เนื่องจากคุณสมบัติ
ไม่ครบตามกำหนด อาทิ พื้นที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ และพื้นที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดย
เกษตรกรได้รับเงินชดเชยแล้วร้อยละ 78
คิดเป็นเงินเฉลี่ย 11,862 บาท/ราย

“การดำเนินมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความพึงพอใจมาก เพราะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง เงินที่ได้รับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาพื้นที่น้อย แต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนขอให้เพิ่มพื้นที่ชดเชยและเพิ่มวงเงินชดเชย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป” นายปีติพงศ์กล่าว



14 มีนาคม 2558 หน้า 6

ทุ่ม2พันล้านปั้นลู่อองล้อ-ฟุตซอล เร็ด!ใช้ยางพาราแก้ราคาตกต่ำ

ราชดำเนิน • “ประจัน” สั่ง
คมนาคมทุ่มงบ 2 พันล้าน
บาท สร้าง “ลู่อองล้อ-สนาม
ฟุตซอล” อย่างละ 1 พันแห่ง
ทั่วประเทศในปี 2559 หวัง
คืนความสุขประชาชน ใช้ยาง
พาราแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

พล.อ.ประจัน จันตอง
รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้
ให้นโยบายหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ดำเนิน
การจัดสร้างทางจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยวและสุขภาพ
ทั่วประเทศ จำนวน 1 พัน
แห่ง ภายในปี 2559 วงเงิน
ประมาณ 1 พันล้านบาท ซึ่ง
ยังไม่รวมที่กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาสนับสนุนงบ
ประมาณอีก 1 พันล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครง
การที่จะทำกิจกรรมเพื่อสัง
คมร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและ
โรงเรียนทั่วประเทศ ครอบคลุม
77 จังหวัด เพื่อจัดสร้าง

สนามฟุตซอล 1 พันแห่งใน
ปี 2559 เป็นการใช้ประโยชน์
จากยางพาราเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรไทย

สำหรับทางจักรยาน
โครงการนำร่องในปี 2558
รวม 3 แห่ง คาดว่าจะเป็น
พื้นที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย ของ บมจ.ท่าอา
กาศยานไทย (ทอท.) และพื้น
ที่แขวงทางทางจังหวัดเชียง
ใหม่ของกรมทางหลวง (ทล.)
และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พิจารณาหาพื้นที่
เหมาะสมอีก 1 แห่ง ส่วน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้จัดทำทาง
จักรยานเพื่อเป็นทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ

ปัจจุบันมีทางจักรยาน
ทั่วประเทศระยะทาง 770
กิโลเมตร (กม.) และภายในปี
2558 จะเพิ่มเป็น 1,200 กม.
สำหรับงบประมาณดำ

เนินการในส่วนของการจัด
ทำ ให้นำเสนอหน่วยงานจัด
สรรงบประมาณเข้ามาดำเนิน
การ และอาจขอความร่วมมือ
จากรัฐวิสาหกิจนอกกระทรวง
เช่น รัฐวิสาหกิจของกระทรวง
พลังงาน กระทรวงไอซีที หรือ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย เป็น
ต้น

โดยทางจักรยานจะมี
ขนาดความยาวตั้งแต่ 400
เมตรไปถึง 3 กม. ค่าใช้จ่าย
อยู่ที่ 5 แสนบาทถึง 1.5 ล้าน
บาทต่อแห่ง หรือเฉลี่ยประ
มาณแห่งละ 1 ล้านบาท ตั้ง
เป้าให้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ภายใน พ.ศ.2558 ส่วนการ
ก่อสร้างสนามฟุตซอล จะใช้
งบประมาณ 1 พันล้านบาท
ค่าก่อสร้างสนามละ 1-1.2
ล้านบาท ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้
มีการใช้ยางพาราจากเกษตรกร
ไทย



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางหกหมื่น ก.ก. เข้าประมูล ยางปรับราคา
เพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา สวท.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 14 มีนาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการ
ประมูล ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ
49.69 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 46.17 บาท / ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ
46.10 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 51.72 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัม
ละ 49.42 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 47.72 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 47.72 บาท
/ ยางกัทตั้ง กิโลกรัมละ 42.92 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จำนวน 60,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 50 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ต่อ
ก.ก. / ราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาน้ำยางสด 43.00 บาท
ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาขยตลาดล่วงหน้า (ราคาเดือนแรก) ตลาดสิงคโปร์เสนอซื้อ
ที่ 55.76 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายที่ 56.41 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียวอยู่ที่ 58.64 บาท ต่อ
ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 68.71 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
16 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรหม จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



เกษตรฯ ยกทีมถกความร่วมมือยางเวียดนาม ดึงร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพยางพารา พร้อมเร่งเจรจาด้านสุขอนามัยพืชเคลียร์ปัญหาส่งออกผลไม้ไทยไปเวียดนาม

- ThaiPR.net

13 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมาได้เดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือร่วมกับนายกวาด ด๊ก ฟัด (Dr. Cao Duc Phat) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม โดยผลการหารือในครั้งนี้มี 3 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ 1. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนด้านยางพารา 2. การศึกษารูปแบบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP และ 3. ความร่วมมือด้านการเกษตรในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนาม

โดยประเด็นความเป็นหุ้นส่วนด้านยางพารา ไทยได้แจ้งฝ่ายเวียดนามทราบว่าปัจจุบันไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียได้จัดตั้งสภาไตรภาคีระหว่างประเทศ ดังนั้น หากเวียดนามร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถร่วมมือกับ ITRC/ IRCO ในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาราคายางพาราให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตและมีเสถียรภาพ ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน นี้จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคกรุงเทพฯ โดยฝ่ายเวียดนามตอบรับที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้ด้วย รวมถึงร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงกับประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโลกที่สะท้อนอุปทานอุปสงค์ของยางพาราที่แท้จริง

สำหรับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ซึ่งเวียดนามเป็น 1 ใน 11 ประเทศที่ดำเนินโครงการนำร่อง PPP ด้านการเกษตร และมีบริษัทชั้นนำกว่า 20 บริษัททั่วโลก ได้เข้ามาลงทุนด้านการเกษตรในเวียดนาม ใน 6 สินค้า ได้แก่ 1) ผัก 2) ผลไม้ 3) กาแฟ 4) ชา 5) สินค้าประมง และกลุ่ม Microfinance เช่น โครงการ PPP ระหว่าง MARD กับบริษัทชั้นนำ 12 บริษัท เช่น Monsanto, Nestlé, PepsiCo ที่ได้ร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว หรือ โครงการ PPP ด้านชา กับบริษัท Unilever Vietnam เพื่อฝึกอบรมการทำกาแฟปลูกชาแบบยั่งยืน และส่งเสริมตราสินค้า "Made in Vietnam" ของชาจากเวียดนามให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก "กระทรวงเกษตรฯ มีแนวคิดที่จะผลักดันนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันและเหมาะสมกับภาคการเกษตรของประเทศ ที่พบว่า ยังเป็นโครงการขนาดเล็กหรือเป็นโครงการแบบ CSR มากกว่า เพื่อช่วยระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศให้เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจมากขึ้น โดยทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือในโครงการดังกล่าวต่อไป" นายปีติพงษ์ กล่าว

ส่วนประเด็นสุดท้ายที่มีการหารือร่วมกัน คือ การขยายความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทั้งระดับอาเซียน และการหารือในระดับทวิภาคี ซึ่งเบื้องต้นฝ่ายไทยจะเชิญเวียดนามมาประชุมหารือในช่วงต้นเดือน เมษายน เพื่อกำหนดกรอบและรายละเอียดด้านความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะสินค้าเกษตรของไทยที่มีแนวโน้มส่งออกไปยังเวียดนามมากกว่านำเข้า ได้แก่ ผลไม้ 4 ชนิดที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาอนุญาตนำเข้าตามระเบียบใหม่ของเวียดนามให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุด.



ก.เกษตรฯ หारือแนวทางการปรับแผนการผลิตและจำหน่ายยาง

- ThaiPR.net

13 มี.ค. 2558


กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กระทรวงเกษตรฯ หารือแนวทางการปรับแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราปี 2558/59 เน้นสร้างความสมดุลทั้งการผลิต-จำหน่าย ควบคู่ส่งเสริมความร่วมมือการค้าอย่างระหว่างประเทศ พร้อมสร้างกลไกสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางในการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ว่า ได้มีการหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ถึงแนวทางการปรับปรุงแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราปี 2558/59 ซึ่งจะต้องปรับให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของสินค้าที่จะเน้นส่งเสริมให้กับเกษตรกร โดยต้องทำให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการผลิตและจำหน่าย ไม่เน้นส่งเสริมการผลิตยางบางประเภทมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้ราคาตกได้ ดังนั้น จึงควรจัดระบบการวางแผนการผลิตและจำหน่ายให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพารา รวมทั้งประสานความเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานในการพัฒนายางพาราในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้ายางพาราระหว่างประเทศ เพื่อดึงราคาภายในตลาดโลกให้ขยับสูงขึ้น ทั้งนี้ จะมีการประชุมสัมมนาการจัดทำโรดแมป (Road Map) ด้านแผนการผลิตและจำหน่ายยางพารา ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งตรงกับวันยางพาราแห่งชาติ ที่ จ.ตรัง โดยผลสรุปจากการประชุมดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการยาง ปี 2558/59 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2558 ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะสนับสนุนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้ทำการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกลไกที่องค์กรเกษตรกรจะเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการแปรรูปยางทั้งช่องทางแหล่งเงินกู้และเงินชดเชย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ไปยังองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งจะทำการดำเนินงานเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น



ความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย - จีน

 แหล่งที่มา : สำนักข่าว

 วันที่ข่าว : 14 มีนาคม 2558

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรครั้งแรก ณ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 ซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจยิ่ง โดยการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายหวัง เสี่ยวเทา (Wang Xiaotao) รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เป็นประธานร่วม สามารถตกลงในหลักการเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวและยางพาราสำหรับการส่งมอบในช่วงระหว่างปี 2558-2559 โดยรัฐบาลจีนจะซื้อข้าวจากไทยในรูปรัฐต่อรัฐ (G to G) จำนวน 2 ล้านตัน บนพื้นฐานของกลไกตลาดและมาตรฐานสากลสำหรับประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ อย่างเรื่องข้าวที่ รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลจีนมอบหมายให้ COFCO Corporation เป็นผู้ดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อขายข้าว ทั้งนี้ได้ตกลงกำหนดกลไกต่างๆ เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ (1) กลไกการเสนอราคา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การซื้อขายแบบ FOB โดยการกำหนดราคาจะคำนึงถึงกลไกราคาในตลาดโลก สำหรับชนิดและปริมาณข้าวจะมีการตกลงกันต่อไป (2) กลไกด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายจีนจะเป็นผู้จัดหาเรือขนส่งสินค้าแบบคอนเทนเนอร์ และมีการกำหนดปริมาณการขนส่งสินค้าขึ้นต่ำในแต่ละครั้ง และ (3) กลไกด้านคุณภาพ ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับคุณภาพข้าว โดยจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่จะกำกับดูแลการตรวจสอบข้าวอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา ในส่วนของยางพารานั้นฝ่ายไทยได้มอบหมายให้องค์การสวนยาง เป็นผู้ดำเนินการ และฝ่ายจีนมอบหมายให้ SINOCHEM เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้สัญญาซื้อขายยาง โดยตกลงที่จะซื้อขายยางชนิดต่างๆ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ปริมาณ 150,000 ตัน และยางแท่ง (STR 20) ปริมาณ 50,000 ตัน ทั้งนี้ แนวคิดการกำหนดราคาซื้อขายยางจะกำหนดจากราคาตลาดโลกบวกด้วยราคาดังกล่าว โดยราคานั้นจะกำหนดโดยระดับนโยบายก่อนการประชุมครั้งถัดไป สำหรับการส่งมอบสินค้าที่ทำการซื้อขายต้องผลิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป และมีระยะเวลาการส่งมอบ 12 เดือน โดยปริมาณการส่งมอบสินค้าในแต่ละเดือนจะเป็นปริมาณเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือน (บวกลบไม่เกินร้อยละ 10) รวมทั้งกำหนดท่าขนถ่ายสินค้า ณ ต้นทาง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยด้วยว่า ทั้งสองฝ่ายจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถลงนามสัญญาซื้อขายข้าวใหม่จำนวน 1 ล้านตัน และสัญญาซื้อขายยางพาราได้ ในการประชุมครั้งต่อไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมศกนี้ นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมฝ่ายจีนตกลงที่จะซื้อข้าวปริมาณ 3 แสนตัน ภายใต้สัญญา G to G เดิม ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวเหนียว และข้าวขาว ทั้งนี้ มั่นใจว่าแผนการระบายข้าวไปยังต่างประเทศของรัฐบาลจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์


Rewriter : วีระเดช คงเสนีย์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการโรครากขาวยางพารา

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 15 มีนาคม 2558

นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการโรครากขาวยางพารา ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สำหรับโรครากขาวยางพารา (White root disease) เกิดจากเชื้อราที่สามารถเจริญเติบโตและระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูง สามารถเข้าทำลายรากยางพาราได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่อายุ 1 ปี ขึ้นไป ในระยะเริ่มแรกจะไม่เห็นลักษณะผิดปกติของต้นยางพาราส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน เมื่อส่วนรากถูกทำลายเสียหายจนไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้ จึงแสดงอาการใบเหลืองและใบร่วง สำหรับต้นยางเล็กที่เป็นโรค พุ่มใบทั้งหมดจะมีสีเหลืองผิดปกติ ถ้าเป็นต้นยางใหญ่ พุ่มใบบางส่วนจะดูเสมือนว่าแก่จัดและเหลือง ซึ่งจะแตกต่างกับสีเขียวเข้มของพุ่มใบต้นยางที่สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น หลังจากปลูกยางพาราไปแล้ว 1 ปี เกษตรกรควรตรวจค้นหาต้นยางพาราที่เป็นโรครากขาวเป็นประจำ เมื่อพบต้นเป็นโรค ควรขุดทำลายและรักษาต้นข้างเคียงโดยการใช้สารเคมี

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 0-7521-8382 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ขอยศพร อรรคไกรสีห์


Rewriter : วสันต์พรพรหม จำเริญนูสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุทัยธานี ติดป้ายประกาศขายสวนยาง เนื่องจากราคายางพารา
ตกต่ำสุดขีด ประกอบกับเกิดสภาพความแห้งแล้งกรีดยางออกขายไม่ได้

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

 วันที่ข่าว : 15 มีนาคม 2558

ที่จังหวัดอุทัยธานี ราคายางพาราที่มีราคาตกต่ำสุดขีดอยู่ขณะนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 40 บาทเศษเท่านั้น ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก อยู่กันไม่ได้ต้องประสบภาวะการขาดทุนกัน เกษตรกรหลายรายที่กรีดยางและทำเป็นแผ่นยางดิบเก็บเอาไว้มาหลายเดือนแล้วโดยที่ยังไม่นำไปขายหวังว่าราคายางจะปรับขึ้นไปมากกว่านี้ แต่ราคายางพาราก็ยังไม่ปรับขึ้น ล่าสุดต้องจำใจขายในราคาดังกล่าวเพื่อนำมาเลี้ยงครอบครัว โดยเฉพาะที่จะนำเงินไปส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ

นอกจากนี้สภาพของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต้นยางกำลังฝัดใบยังไม่สามารถที่จะกรีดยางไปขายได้อีก จึงต้องประสบความเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีรายได้จากการกรีดยางไปขายในแต่ละวันได้อีก เกษตรกรชาวสวนยางในหลายพื้นที่ อย่างเกษตรกรชาวสวนยางในตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวนหลายรายถึงขั้นติดป้ายประกาศขายสวนยาง หนีราคายางที่ตกต่ำและหนีความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น บางรายบอกว่าเพิ่งกรีดยางได้เป็นครั้งแรก และลงทุนไปนับล้านบาทแต่ต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องประกาศขายเอาทุนบางส่วนคืน เพื่อไปหาประกอบอาชีพใหม่แทน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงศกร เณรจำปี

Rewriter : เต็มพงศ์ กวาวภิวังค์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>